

# Danh sách 6 phòng khám tư nhân có khám ngoài giờ tốt nhất tại Hà Nội

Tổng hợp các phòng khám tư nhân uy tín tại Hà Nội được nhiều người có bệnh sự tin cậy chọn ra để khám sức khỏe tổng quát hoặc điều trị bệnh. Mời người đọc hãy tiếp đến theo dõi nội dung này nhé để chọn lựa cho mình phòng khám đa khoa thích hợp.



## Danh sách phòng khám đa khoa tốt tốt nhất tại Hà Nội

### 1. Phòng khám đa khoa chất lượng cao - bệnh viện YHCT Trung Ương

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương chuyên khám chữa trị một số căn bệnh thuộc phong phú lĩnh vực như phụ sản, nam khoa, vô sinh - hiếm muộn, thần kinh... bằng những phương pháp dân gian hiệu quả an toàn. Phòng khám đa khoa của phòng khám tập hợp nguồn nhân lực y thầy thuốc chuyên khoa tốt nhất, có tiếng trong lĩnh vực điều trị chứng bệnh khám bệnh nam khoa bằng y học cổ truyền, với nhiều năm công tác chẩn đoán bệnh & trực tiếp điều trị, bệnh viện đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người mang bệnh, biến đổi sang địa chỉ y tế tin cậy của nhiều người mang bệnh.

Ở đây, có cơ sở hạ tầng sang trọng, đẳng cấp kèm theo hệ thống máy móc y tế tiên tiến, hàng ngũ bác sĩ lao động có tâm, nhiệt thành, người mắc bệnh được hỗ trợ hết chính mình để quá trình chữa trị bệnh tiếp diễn tiện lợi, an toàn. Cơ sở y tế là một trong số những địa chỉ y tế chất lượng cao khám chữa trị một số căn bệnh nam khoa thường gặp như yếu sinh lý, "bất lực ở nam giới", bệnh xuất tinh sớm, viêm tinh hoàn...

Trong trường hợp bạn đọc và người mang bệnh, đặc biệt là đấng mày râu có mong ước khám chữa bệnh nam khoa có thể tìm đến bệnh viện YHCT Trung Ương để được san sẻ & chữa trị bệnh bằng một vài phương pháp cụ truyền chất lượng cao, an toàn.

### 2. Phòng khám đa khoa - bệnh viện Phụ Sản TW

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ lâu đã có tiếng trong lĩnh vực điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa, sản khoa, tuy nhiên ở lĩnh vực chữa trị căn bệnh bệnh nam khoa, bệnh viện Phụ Sản TW cũng chủ yếu là một điểm đến uy tín, hoàn hảo và phù hợp với nhiều người bị bệnh. Trung tâm y tế trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị máy móc kỹ thuật để chăm sóc cho việc khám chữa các căn bệnh nam khoa được hiệu quả, nhanh chóng & chuẩn xác. Bệnh viện tập hợp hàng ngũ bác sĩ chuyên khoa xuất chúng, uy tín, chất lượng, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám chữa trị bệnh lý nam khoa

với nhiều biểu hiện dấu hiệu bệnh riêng biệt như bị đau tinh hoàn, bệnh xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, nhiễm trùng đường tiết niệu, dài hẹp hay nghẹt bao quy đầu... một vài năm qua phòng khám đã kết nạp vô kể người nhiễm bệnh nam tìm đến với những vấn đề bệnh lý khác nhau & đã được điều trị đạt được kết quả.

Chất lượng cao và nổi tiếng có được như ngày bữa nay, bệnh viện Phụ Sản TW chắc nịch là một địa điểm chữa trị bệnh ở nam giới tốt nhất mà bạn đọc và người bị bệnh có thể tin tưởng tìm đến để khám chữa trị bệnh.

### **3. Phòng khám đa khoa tốt - phòng khám Đại học quốc gia Hà Nội**

Cơ sở y tế Đại học quốc gia Hà Nội tiếp tục là địa điểm điều trị bệnh nam khoa tốt mà tác giả muốn bật mí đến người đọc và bệnh nhân trong danh sách này. Phòng khám Đại học quốc gia Hà Nội là một khu vực khám chữa bệnh có tiếng không những ở Hà Nội mà lại được đông đảo người mang bệnh từ các khu vực kể cận tìm đến.

Trung tâm y tế Đại học nhà nước Hà Nội rất chú trọng vào đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư y tế luôn tiện nghi hiện đại và tiên tiến nhằm cung cấp mong muốn khám chữa bệnh của nhân dân, chưa kể đến mang đến những tiện ích y tế tốt, chất lượng cao tới mỗi người mắc bệnh. Bệnh viện sở hữu hàng ngũ y chuyên gia chữa khám nam khoa tốt hùng hậu, hết dạ, chu đáo tận tình với người bệnh, phục vụ người bị bệnh bằng thái độ chuyên nghiệp, các bước khám điều trị bệnh chuyên khoa nam đạt chuẩn, đảm bảo an toàn, hữu hiệu chữa trị cũng như ngăn ngừa tối đa rủi ro biến chứng xảy ra.

Cơ sở y tế Đại học nhà nước Hà Nội được đánh giá là có mức giá tiền khám chữa bệnh thích hợp, hợp lý với đa số mọi bệnh nhân, chất lượng khám chữa bệnh đảm bảo, người nhiễm bệnh có thể an tâm vận dụng địa chỉ chữa bệnh nam khoa này cũng như tìm đến bất kỳ thời điểm nào có mong ước khám bệnh cũng và chữa bệnh.

### **4. Phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội - bệnh viện E**

Bệnh viện E Hà Nội là một trong số các trung tâm y tế trực thuộc trung ương với trên 50 năm tạo thành & phát triển. Trung tâm y tế có hàng ngũ thầy thuốc chuyên khoa uy tín, chất lượng, được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, có thâm niên dày dặn vững trắc trong điều trị một số bệnh lý thuộc những lĩnh vực như khám bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh hoa liễu, nội tiết, thần kinh... trung tâm y tế chú trọng đầu tư thiết bị máy móc y tế, hệ thống máy móc vật tư y tế hiện “đi nặng” nghi, kết hợp với hàng ngũ uy tín, tiện ích không ngừng được hoàn thiện, mang đến người bệnh cảm giác thoải mái, yên tâm & hài lòng mỗi lần lựa chọn chữa trị bệnh tại đây.

Người có bệnh có thể yên tâm về quy trình khám chữa trị bệnh ở nam giới đạt chuẩn, có giải pháp điều trị bệnh an toàn, hiệu quả & phù hợp với từng trạng thái bệnh, chuyên gia trực tiếp tiến hành và thu nhận điều trị bệnh, bảo đảm mọi người mang bệnh có cảm giác thỏa mãn, thư giãn & tin nhiệm khi khám chữa bệnh tại trung tâm y tế.

Nếu bạn hiện đang đắn đo không biết nên chọn lựa khám chữa trị bệnh ở nam giới ở đâu tốt nhất tốt nhất thì bệnh viện E Hà Nội chính là một khám phá phù hợp mà bài viết này dành cho bạn để bạn có thể tham khảo cũng như suy nghĩ kỹ tìm tới nhé.

### **5. Phòng khám đa khoa tư nhân uy tín - cơ sở y tế Thanh Trì**

Bệnh viện công lập Thanh Trì có nhẽ cũng mất đi là cái tên quá lạ lẫm với cư dân & người bị bệnh trong khu vực, nếu bạn cũng đang có mong muốn khám chữa bệnh chuyên khoa nam cùng một số

căn bệnh khác thì cũng có thể tham khảo đến địa chỉ này. Bệnh viện thu nạp chữa trị phong phú một số chứng bệnh khám nam khoa như bệnh đau tinh hoàn, viêm tiết niệu, bệnh xã hội, phóng tinh sớm... cùng những chứng bệnh thuộc đa dạng những chuyên khoa riêng biệt như khoa sản, khoa nội, cắt búi trĩ, tiến hành thủ thuật, tiêu hóa, thần kinh... bệnh viện luôn được cư dân review cao về uy tín khám chữa trị bệnh, dịch vụ y tế hoàn thiện, tiến bộ, thái độ lao động của cán bộ y tế chuyên gia thân thiện đung chạm, tạo cảm nhận thư giãn, thỏa mãn cho người mang bệnh.

Trung tâm y tế ứng dụng những biện pháp điều trị bệnh chuyên khoa nam hiện đại và tiên tiến, thu nhận một số tiến bộ thích hợp công nghệ, nâng cao một số giảm thiểu của cách điều trị cổ điển còn nhiều thiếu sót, bởi vậy mang lại sự an toàn, hiệu quả khi điều trị bệnh cho mỗi người bị bệnh.

Bệnh viện Thanh Trì chắc hẳn là một trong số những địa điểm chữa trị bệnh nam khoa uy tín, chất lượng mà người đọc cùng người bị bệnh có thể vận dụng tìm tới nhé.

## **6. Phòng khám đa khoa - bệnh viện đa khoa Sơn Tây**

Bệnh viện công lập Sơn Tây có nghe nói đến là một trong số các địa điểm điều trị bệnh ở nam giới tốt nhất chất lượng mà người đọc & người bị bệnh có thể suy nghĩ thật kỹ & vận dụng tìm đến. Bệnh viện được đầu tư hạ tầng luôn tiện nghi tân tiến, kết hợp với hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, nhập cảng từ nước ngoài, đảm bảo các bước khám điều trị bệnh nam khoa tiếp diễn nhanh gọn, thuận tiện và an toàn.

Người nhiễm bệnh đến chữa bệnh chuyên khoa nam cũng như những bệnh lý khác tại đây sẽ không phải mắc phải trạng thái chen lấn, chờ đợi lâu. Không chỉ có vậy, về phần làm thủ tục giấy má cũng đã được tinh gọn, tiện ích y tế không ngừng được hoàn thiện nhằm mang lại cho người bị bệnh sự thỏa mãn thoải mái mỗi lần khám chữa trị bệnh tại đây.

## **7. Phòng khám đa khoa Hà Nội - bệnh viện đa khoa Đức Giang**

Bệnh viện đa khoa Đức Giang hiện đang làm một địa chỉ khám chữa trị bệnh chuyên khoa nam được số đông người có bệnh biết tới & tin nhiệm chọn lựa tìm đến. Trung tâm y tế với phong phú các chuyên khoa, phòng nhiệm vụ khác nhau được bố trí hợp lý, trang bị đầy đủ máy móc thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến, tiên tiến nhằm phục vụ cho ước muốn khám chữa bệnh của nhân dân.

Bệnh viện càng ngày càng được nâng cấp hoàn thiện chất lượng khám điều trị bệnh, tiện ích y tế uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp cùng với một số cách chữa trị bệnh nam khoa hữu hiệu, an toàn, là địa chỉ khám điều trị bệnh tốt nhất nhận được sự đánh giá cao của cư dân cùng người bị bệnh.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang chính là một trong các khám phá thích hợp & chọn lựa tinh tảo của bạn đọc và người có bệnh khi đang có nguyện vọng tìm kiếm được một địa điểm chữa bệnh ở nam giới uy tín, an toàn tại Hà Nội.

## **8. Phòng khám chất lượng cao tại Hà Nội - bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp**

Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp là địa điểm khám chữa trị bệnh chuyên khoa nam uy tín được nhiều người biết đến. Cơ sở y tế sở hữu nguồn nhân lực chuyên gia chất lượng cao, lao động chuyên nghiệp, vai trò, bảo đảm phác đồ khám chữa trị bệnh an toàn, hiệu quả, phòng ngừa tối đa tác hại do vỡ kế hoạch tiếp diễn với người bệnh sau chữa. Một số biện pháp điều trị bệnh ở nam giới đều là một số cách điều trị bệnh hữu hiệu, tân tiến, được tiến hành bởi các chuyên gia kỹ năng, kiến thức chuyên môn cao, trong thời gian ngắn đẩy lùi bệnh tật cùng với giúp người nhiễm bệnh sớm quay lại đời sống sinh hoạt thường ngày bình thường.

Bệnh viện Nông Nghiệp tiếp thụ chữa trị đa dạng một số chứng bệnh khám bệnh nam khoa như bệnh rối loạn cương dương, liệt dương, viêm da bao quy đầu, nghẹt bao quy đầu,... vì vậy người bệnh tuyệt đối có thể an tâm và vận dụng chọn ra tìm đến địa chỉ khám chữa chứng bệnh này.

## **9. Phòng khám chất lượng cao Hà Nội - bệnh viện Xanh Pôn**

Bệnh viện đa khoa Saint Paul là một địa chỉ điều trị bệnh nam khoa thường thấy của số đông người dân và người bệnh. Đồng thời, bệnh viện Xanh Pôn còn tiếp nhận điều trị hầu như những bệnh lý thuộc những chuyên khoa như phụ khoa, sản khoa, tiêu hóa, thần kinh, xương khớp...

Bệnh viện Xanh Pôn từ lâu đã chuyển sang địa chỉ khám chữa bệnh tốt, chất lượng cao của nhiều người mắc bệnh. ở đây, người mang bệnh được khám bệnh và làm xét nghiệm để chẩn đoán chuẩn xác hiện trạng bệnh, bởi vậy người bị bệnh được giải đáp & tìm thấy cách điều trị thích hợp, an toàn, phòng chống tối đa tai biến hậu quả xảy ra. Những bác sĩ giải đáp nồng hậu, lao động có tâm & chuyên nghiệp, đem lại cho cư dân & người bệnh sự an tâm, thỏa mãn mỗi lần tiến hành khám bệnh, chữa trị bệnh tại phòng khám.

Chọn lựa đến khám điều trị bệnh ở nam giới uy tín, chất lượng tại bệnh viện Xanh Pôn chắc nịch là một trong những ý muốn minh mẫn và đúng đắn của nhiều bệnh nhân giữa vô vàn trung tâm chăm sóc sức khỏe kém chất lượng, không bảo đảm an toàn, khiến nhiều người có bệnh lo lắng cũng như bất tiện khi tìm kiếm cơ sở y tế, cơ sở y tế chữa trị bệnh ở nam giới.

## **10. Phòng khám tốt nhất - Bệnh viện đa khoa Bưu Điện**

Bệnh viện Bưu Điện đã thay đổi thành địa điểm khám điều trị bệnh không còn quá xa lạ với người dân và người nhiễm bệnh trong thủ phủ Hà Nội cùng với cư dân của một số thị thành cận kề. Kèm theo hấp thụ điều trị các căn bệnh thuộc nhiều chuyên khoa như khoa ngoại, thần kinh, xương khớp, sản khoa... bệnh viện Bưu Điện còn nghe nói đến là địa điểm tiếp nhận khám và chữa trị một số căn bệnh nam khoa tốt nhất, áp dụng cách kiến thức chuyên sâu đối với từng hiện trạng bệnh, đảm bảo an toàn, hữu hiệu & điều trị chính xác bệnh. Chưa kể đến, trung tâm y tế còn sở hữu hàng ngũ bác sĩ chuyên khoa hùng hậu, uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, kết luận và chữa bệnh đạt được kết quả chi nhiều thành phần người mắc bệnh, chăm sóc với thái độ nồng hậu nhiệt huyết nên luôn nhận được sự nhận xét cao, tín nhiệm của người dân.

Tuy nhiên, Bệnh viện đa khoa Bưu Điện vẫn còn có thủ tục khám bệnh rườm rà, mỗi ngày thường đón tiếp tương đối chen chúc bệnh nhân, gây lộ trình vào thăm khám điều trị bệnh kéo dài, bệnh nhân mong muốn đến điều trị bệnh ở nam giới hay một vài căn bệnh khác tại đây thì nên lưu ý thắc mắc này để chủ động hơn về thời kỳ nhé.

## **11. Phòng khám Hà Nội - phòng khám liên lạc vận tải**

Trung tâm y tế giao thông chuyển vận tiếp theo là địa điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc khi nhắc về một số địa điểm chữa trị bệnh nam khoa uy tín tốt nhất tại Hà Nội.

Bệnh viện liên lạc tải chuyên tiếp nhận chữa & phục vụ sức khỏe cho người có bệnh ở phong phú một số chuyên khoa như bằng thuốc, ngoại khoa, phụ khoa, khoa thần kinh, tiêu hóa... Bằng kỹ thuật kỹ thuật tiên tiến, trang thiết bị máy móc hiện đại và tiên tiến, cùng nguồn nhân lực chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, có kiến thức sâu trong lĩnh vực điều trị những bản khoản bệnh nam khoa, từ đó cơ sở y tế đã đạt được những thành tựu y khoa nhất mực & là điểm đến khám chữa bệnh uy tín của nhiều người mắc bệnh.

Trung tâm y tế giao thông vận tải hàng ngày nhận được một số phản hồi nhận xét tích cực của người

có bệnh về tin cậy khám điều trị bệnh cũng như tiện ích y tế không ngừng được hoàn thiện, là một trong các sự chọn lọc đúng đắn và thích hợp của mọi người mắc bệnh khi có nguyện vọng đến khám chữa bệnh ở nam giới hay những chứng bệnh khác.

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.htm>

<http://daknongdpi.gov.vn/UploadFiles/HoiDap/cccd.htm?dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.html>

[phòng khám đa khoa ở Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa tại Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa tư nhân tại Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa tốt ở Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa nào tốt ở Hà Nội](#)

[phòng khám đa khoa uy tín Hà Nội](#)